

THÔNG BÁO KHẨN CẤP**Brampton hợp tác với các đối tác trên khắp Vùng Peel để nâng cao nhận thức về Bạo Lực Gia Đình và Bạo Tình**

Brampton, ONTARIO (ngày 25 tháng 11 năm 2020) – Để chào mừng Ngày Quốc Tế Loại Bỏ Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ, Brampton đã cùng các đối tác khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm nâng cao tầm nhìn và nhận thức về vấn đề Bạo Lực Gia Đình và Bạo Tình (FIPV) và giúp xác định và giảm thiểu các trường hợp bạo lực trong cộng đồng.

Các đối tác của Thành Phố bao gồm Vùng Peel, là khu vực đã dẫn dắt sự phát triển của chiến dịch, cùng với Thành Phố Mississauga, Thị Trấn Caledon, Cảnh Sát Vùng Peel, Cảnh Sát Tỉnh Bang Ontario và hơn 10 tổ chức cộng đồng.

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, Hội Đồng Brampton đã thông qua một bản kiến nghị định hướng nhân viên hợp tác với các đối tác để thiết lập một chiến dịch nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng nhằm chấm dứt bạo lực gia đình tại Brampton và Vùng Peel. Kể từ thời điểm đó, các đối tác đã làm việc cùng nhau để xây dựng một chiến dịch thu hút và toàn diện để làm sáng tỏ vấn đề quan trọng này.

FIPV là mọi hình thức hành vi kiểm soát hoặc đe dọa, bạo lực hoặc lạm dụng thể chất hoặc tình dục giữa bạn tình hoặc các thành viên trong gia đình. Trong năm 2019, cảnh sát tại Peel đã đối phó với hơn 19.000 vụ bạo lực gia đình. Trung bình, có 50 cuộc tranh cãi xảy ra mỗi ngày hay hai cuộc tranh cãi xảy ra mỗi giờ. Những con số này chỉ bao gồm những trường hợp được báo cáo; hầu hết các trường hợp không được báo cáo.

Những cư dân cần hỗ trợ hoặc biết có người cần hỗ trợ có thể bí mật gọi đến số miễn phí: 211, 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần. Trong trường hợp khẩn cấp, cư dân nên gọi cảnh sát theo số 911.

Để tìm hiểu thêm về Bạo Lực Gia Đình và Bạo Tình, bao gồm số liệu thống kê, nguồn lực và tài liệu về chiến dịch, vui lòng truy cập peelregion.ca/ItsNotOkay

Trích dẫn

“Bạo Lực Gia Đình và Bạo Tình ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Thành Phố Brampton cam kết tạo ra một cộng đồng lành mạnh và an toàn, và chiến dịch này sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề quan trọng này và nâng cao nhận thức về nơi mọi người có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, bất kể là bản thân họ cần giúp đỡ hay biết có người cần giúp đỡ.”

– *Patrick Brown, Thị Trường, Thành Phố Brampton*

“Sự thường thấy của bạo lực gia đình là một thực trạng đáng buồn đối với rất nhiều cư dân tại Peel. Bạo lực gia đình xảy ra không phân biệt màu da hay tầng lớp kinh tế. Với chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng này, chúng tôi sẽ đưa vấn đề bạo lực gia đình ra ánh sáng. Một trong những bước đi đầu tiên của chúng tôi là nâng cao nhận thức và cùng nhau đối mặt với vấn đề này với tư cách một cộng đồng, để nạn nhân có thể cảm thấy được trao quyền tìm kiếm sự hỗ trợ mà họ cần. Về cơ bản, một cộng đồng an toàn phải đồng nghĩa với việc phụ nữ và trẻ em cảm thấy an toàn tại nơi họ sống.”

– *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton*

“Tất cả chúng ta đều có một mục tiêu chung – xây dựng Brampton trở thành thành phố tốt nhất có thể, và điều đó bao gồm việc tập trung vào sự an toàn của cộng đồng, cải thiện hỗ trợ sức khỏe tâm thần và khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh như một phần trong ưu tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng Thành Phố An Toàn và Lành Mạnh. Chiến dịch này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc giúp tất cả các thành viên trong cộng đồng cảm thấy được an toàn khi ở trong Thành Phố.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca